
 
 

ที่ ยส ๗๗๐๐๑/ว 43                ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด 
          อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ 

                                   13  มิถุนายน  ๒๕65 

เรื่อง  ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 

 เรียน  ก านันต าบลฟ้าหยาด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.ฟ้าหยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 
          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  จ านวน   1  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565      
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด และการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น    

   องค์การบริหารส่ วนต าบลฟ้าหยาด จึ งขอส่ งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ                                       
สมัยที่ 2/2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือปิดประกาศส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลฟ้าหยาด ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ 

                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

                           (นายสรุศักดิ์  พงษ์น้ า) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด                                                                    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ส านักปลัด อบต.ฟ้าหยาด 
โทร. /โทรสาร  045 - 970264    
 
 
 
 
 
 

 



ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2565 

วันที ่27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด 

 
 

 

ผู้เข้าประชุม 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมโภชน์  ขนันเนือง ประธานสภา อบต. สมโภชน์  ขนันเนือง  
2 นายทอง  หงษ์หาร รองประธานสภา อบต. ทอง  หงษ์หาร  
3 นายเกษา  ปัจฉิมนอก เลขานุการสภา อบต. เกษา  ปัจฉิมนอก  
4 นางจิราภรณ์  จันทร์ทิพย์ ส.อบต. หมู่ที่ 1 จิราภรณ์  จันทร์ทิพย์  
5 นางลัดดาวัลย์  บุญชิต ส.อบต. หมู่ที่ 4 ลัดดาวัลย์  บุญชิต  
6 นางบุญศรี  แสงกอง ส.อบต. หมู่ที่ 5 บุญศรี  แสงกอง  
7 นายจรูญ  ภาษิต ส.อบต. หมู่ที่ 6 จรูญ  ภาษิต  
8 นางบัวทอง  แสงผาด ส.อบต. หมู่ที่ 7 บัวทอง  แสงผาด  
9 นางสมัย  อรัญมิตร ส.อบต. หมู่ที่ 9 สมัย  อรัญมิตร  

10 นายภานุวัฒน์  พรมหูต ส.อบต. หมู่ที่ 10 ภานุวัฒน์  พรมหูต  
     

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรศักดิ์  พงษ์น้ า นายก อบต. สุรศักดิ์  พงษ์น้ า  
2 นายทองแดง  ใยโท รองนายก อบต. ทองแดง  ใยโท  
3 นายมานะ  พิมพ์ตระการ เลขานุการนายก อบต. มานะ  พิมพ์ตระการ  
4 นางสาวภารวี  สอางค์จิตร รองปลัด อบต. ภารวี  สอางค์จิตร  
     

 

 
 

     เปิดประชุมเวลา  09.00 น.  

        ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                   
   นายสมโภชน์  ขนันเนือง           ขอขอบคุณ นายกสุรศักดิ์  พงษ์น้ า ที่ได้สนับสนุนรถกระเช้าเพ่ือท าการ      
     ประธานสภา อบต.            พัฒนา หมู่ที่ 8  และวันนี้ก็จะไปพัฒนา หมู่ที่ 1 เวลา 09.30 น. 

       ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  นางจิราภรณ์  จันทร์ทิพย์  ขอเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมมติเดิมที่ว่า รับรอง เป็น เห็นชอบ และแก้ไข
        ส. อบต. หมู่ 1   มติมติเดิมที่ว่า ไม่รับรอง เป็น ไม่เห็นชอบ   
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      - เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด จ านวน 3 คน 
      ขอเสนอแก้ไขจากมติเดิมที่ว่า รับรอง เป็น เห็นชอบ และ 
      ขอเสนอแก้ไขจากมติเดิมที่ว่า ไม่รับรอง เป็น ไม่เห็นชอบ 

      - เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
      จ านวน 3 คน 
      ขอเสนอแก้ไขจากมติเดิมที่ว่า รับรอง เป็น เห็นชอบ และ 
      ขอเสนอแก้ไขจากมติเดิมที่ว่า ไม่รับรอง เป็น ไม่เห็นชอบ 

      - เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
      อบต.ฟ้าหยาด จ านวน 2 คน 
      ขอเสนอแก้ไขจากมติเดิมที่ว่า รับรอง เป็น เห็นชอบ และ 
      ขอเสนอแก้ไขจากมติเดิมที่ว่า ไม่รับรอง เป็น ไม่เห็นชอบ 

      - เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน า
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่ทางปฏิบัติ  จ านวน 2 คน 
      ขอเสนอแก้ไขจากมติเดิมที่ว่า รับรอง เป็น เห็นชอบ และ 
      ขอเสนอแก้ไขจากมติเดิมที่ว่า ไม่รับรอง เป็น ไม่เห็นชอบ 

      ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง กระทู้ถาม       
  นายสมโภชน์  ขนันเนือง             
    ประธานสภา อบต.   
 ที่ประชุม   - ไม่มี – 

      ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง ที่คณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  นายสมโภชน์  ขนันเนือง             
    ประธานสภา อบต.   
 ที่ประชุม   - ไม่มี – 

      ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง เสนอใหม่                             
 นายสมโภชน์  ขนันเนือง  การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น         
    ประธานสภา อบต.   ขอเชิญท่านรองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวภารวี  สอางค์จิตร   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
     รองปลัด อบต.   และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      จ านวน 7 คน ประกอบด้วย    
      1. ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน    2  คน 
      2. ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น    2  คน  
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      3. ผู้ทรงคุณวุฒิ     2  คน 
      4. ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)        เป็นกรรมการและเลขานุการ
      5. หัวหน้าส านักปลัด         เป็นผูช้่วยเลขานุการ
      6. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป        เป็นผูช้่วยเลขานุการ                
                                            
      นายสมโภชน์  ขนันเนือง  ให้สมาชิกสภาฯ เสนอตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  2  คน 
        ประธานสภา อบต.       

     นางจิราภรณ์  จันทร์ทิพย์   ขอเสนอ  นายเกษา  ปัจฉิมนอก        ส.อบต.หมู่ 3 
           ส. อบต. หมู่ 1   ผู้รับรอง  1. นางลัดดาวัลย์  บุญชิต        ส.อบต.หมู่ 4 
       2. นางบุญศรี  แสงกอง        ส.อบต.หมู่ 5 
     นางบัวทอง  แสงผาด    ขอเสนอ  นายทอง  หงษ์หาร        ส.อบต.หมู่ 2 
         ส. อบต. หมู่ 7   ผู้รับรอง  1. นางสมัย  อรัญมิตร        ส.อบต.หมู่ 9
       2. นายจรูญ  ภาษิต        ส.อบต.หมู่ 6 

        นายสมโภชน์  ขนันเนือง  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  ยกมือขึ้นครับ   
  ประธานสภา อบต.     
 มติที่ประชุม   องค์ประชุม 10  คน 
     มติรับรอง   9  เสียง  
     ไม่มติรับรอง   -   เสียง 
     งดออกเสียง   1  เสียง 

       ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง อ่ืนๆ  
      นางจิราภรณ์  จันทร์ทิพย์   เรื่อง การเข้าเวรจุดตรวจขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าไมถึงตัด 
            ส. อบต. หมู่ 1   รายชื่อออกโดยไม่แจ้งรายชื่อให้รับทราบ เป็นเพราะอะไร มีเหตุผล
     อะไร จึงตัดรายชื่อออกไม่ให้เข้าเวร 

    นายสมโภชน์  ขนันเนือง  การเข้าเวรร่วมปีใหม่ สงกรานต์ ไม่มี อปพร.ที่เป็นสมาชิกฯ เข้าร่วม
 ประธานสภา อบต.   ขอเชิญท่านรองปลัด อบต.ชี้แจง   

  นางสาวภารวี  สอางค์จิตร  เรื่อง การเข้าเวรปีใหม่ และสงกรานต์ ที่ผ่านมาไม่ได้เข้าร่วมประชุม
     รองปลัด อบต.   ค่ะ ขอติดไว้ก่อนนะค่ะ จะสอบถามเจ้าหน้าที่ให้และจะมาชี้แจง                 
      ให้ทราบภายหลังค่ะ     
   

      นายทอง  หงษ์หาร   ได้เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติว่าจะมีหนังสือสอบถามตอนประชุม   
 รองประธานสภา อบต.  แต่ก็ไม่มีหนังสือ แจ้งมาสอบถาม แล้วก็ตัดรายชื่อออกเลย 
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       นางบุญศรี  แสงกอง   เรื่อง อปพร. ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามงานต่างๆ อยากให้ก าหนดเวลา 
           ส. อบต. หมู่ 5   ปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน และอยากให้ อปพร. ไปปฏิบัติหน้าที่ตาม                   
     ที่ก าหนดด้วยและไปโดยพร้อมเพรียงกัน 

    นายสมโภชน์  ขนันเนือง  งานจิตอาสา น่าจะอยู่ที่ตัวบุคคล ขอฝากท่านนายก ให้ก าชับในการ
 ประธานสภา อบต.   ด าเนินการในงานพิธีต่างๆ  

   นางจิราภรณ์  จันทร์ทิพย์   เรื่อง กรรมการตรวจงานจ้าง หมู่บ้านละ 2 ท่าน ขอให้ทาง 
         ส. อบต. หมู่ 1   รองปลัด อบต.ชี้แจง  

   นางสาวภารวี  สอางค์จิตร  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง แต่งตั้งจากพนักงานประจ า
    รองปลัด อบต.   และลูกจ้างในกรณีที่จ าเป็นอาจจะแต่งตั้งได้ ถ้าจะแต่งตั้งกรรมการ
      ตรวจงานจ้าง ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนั้นๆ เช่น
      จะซื้อรถก็ต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านรถยนต์ เป็นต้น  

     นายทอง  หงษ์หาร   จะรู้ได้อย่างไรครับ ว่าเขามีความรู้ความสามารถ                                
  รองประธานสภา อบต.    

  นางสาวภารวี  สอางค์จิตร  ต้องมีใบหลักฐานยืนยันค่ะ        
       รองปลัด อบต.     

      นายจรูญ  ภาษิต    หมู่ไหนบ้างครับที่ไปตัดต้นไม้ ผมก็อยากให้ไปตัดต้นไม้หมู่บ้านผม 
       ส. อบต. หมู่ 6   เหมือนกันครับ  

   นายสมโภชน ์ ขนันเนือง  วันนี้ไป หมู่ 1 ครับ ถ้าจะให้พัฒนาจุดไหนก็ท าหนังสือแจ้งมาครับ
 ประธานสภา อบต.     

   นางสาวภารวี  สอางค์จิตร  ขอชี้แจง เรื่อง การจัดท าข้อบัญญัติอยากให้ท่านดูในแผนและ     
         รองปลัด อบต.   ยื่นข้อบัญญัติก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นะค่ะ ขอให้ท่าน
      ส่งโครงการ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นะค่ะ  

   นายสมโภชน ์ ขนันเนือง  ขอให้ท่านสมาชิกไปดูโครงการจัดท าข้อบัญญัติ ให้ครอบคลุมทุกมิติ   
     ประธานสภา อบต.   นะครับ  

     นายสุรศักดิ์  พงษ์น้ า ขอให้เสนอโครงการเข้ามา ผมจะขอโครงการสนับสนุนเฉพาะกิจให้  
          นายก อบต.   ไม่ต้องกลัวว่าท าไม่ได้ และขอให้เสนอโครงการแอสฟัสติกด้วย           
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    ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
    (ลงชื่อ)           เกษา  ปัจฉิมนอก            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายเกษา  ปัจฉิมนอก) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด 
 
 

    (ลงชื่อ)         สมโภชน์  ขนันเนือง           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายสมโภชน์  ขนันเนือง) 
                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด      
 

                           
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (ลงชื่อ)         บัวทอง  แสงผาด      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางบัวทอง  แสงผาด) 
                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด หมู่ที่ 7      
 

    (ลงชื่อ)       จิราภรณ์  จันทรท์ิพย์     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางจิราภรณ์  จันทร์ทิพย์) 
                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด หมู่ที่ 1      
 

    (ลงชื่อ)           จรูญ  ภาษิต           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายจรูญ  ภาษิต) 
                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด หมู่ที่ 6      
 

 

 


